

ชีวิต
กับ
ความตาย

พระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์

ศจ. อาร์. บี. ธิม, จูเนียร์



R.B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงมาจากคำบรรยายและการบันทึกของ ศจ. อาร์. บี. ธิม, จูเนียร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 1990 โดย อาร์. บี. ธิม, จูเนียร์
แปลและพิมพ์เป็นภาษาไทยจากหนังสือ A Matter of Life and Death (The Gospel of Jesus Christ) โดย
ได้รับอนุญาตจาก R.B.Thieme, Jr., Bible Ministries

ติดต่อพันธกิจ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) www.rbthieme.org
(ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ) www.maxklein.org

ข้อพระคัมภีร์ที่นำมาใช้มาจากพระคัมภีร์เรียงพิมพ์ใหม่ปี 1998 (การอธิบายเพิ่มเติมของผู้เขียนในวงเล็บ)

ชีวิตกับความตาย

ถูกกล่าวโทษ

ลองวาดภาพดูว่า คุณกำลังนั่งอยู่ที่ห้องพิพากษา คุณถูกกล่าวหาในข้อหาฆาตกรรมซึ่งมีโทษถึงตาย หลักฐานถูกส่งไปยังมือของคณะลูกขุน และทนายความของคุณก็ได้ว่าความแก้ต่างให้กับคุณแล้ว ตอนนี้คุณกำลังรอผลการพิจารณาของลูกขุน

ในขณะที่ทุกคนเงียบ หัวหน้าคณะลูกขุนก้าวออกมาข้างหน้า คุณยืนขึ้นและหันหน้าไปทางผู้พิพากษา คุณรู้แก่ใจว่าคุณได้กระทำผิดจริง และผู้พิพากษาได้พิพากษาว่าคุณจะต้องถูกประหารชีวิตโดยไม่มีโอกาสอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น ทนายไม่สามารถจะปกป้องคุณได้แล้ว คุณจะตายสถานเดียวเท่านั้น

แต่ในเวลาที่คุณกำลังถูกนำตัวออกไปจากห้องพิพากษาคดี มีชายคนหนึ่งเดินออกมา คุณไม่เคยรู้จักชายคนนั้นมาก่อน เขาบอกคุณว่า “ผมจะรับโทษแทนคุณ คุณจะไม่ต้องตาย” ผู้พิพากษาโน้มตัวออกมาเพื่อซักถามคนแปลกหน้าคนนั้น เมื่อฟังแล้วผู้พิพากษายอมรับในคุณสมบัติของเขา ยอมให้เขาตายแทนคุณได้ ภายใต้อุ้งมือถูกปลดออกจากมือของคุณแล้วถูกสวมไว้ที่ข้อมือของชายคนนั้นแทน เขาไม่สมควรตายแต่เขายอมตายเพื่อคุณจะได้รับอิสรภาพ ถึงแม้ว่าคุณกระทำผิด คุณก็รอดได้เพราะมีคนอื่นรับโทษแทนคุณ

จากความตายสู่ชีวิต

มนุษย์ทุกคนต้องถูกพิพากษาลงโทษโดยตายฝ่ายวิญญาณ แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางเพื่อเราจะสามารถหลีกเลี่ยงความตายนั้นได้ พระองค์ทรงมอบอิสรภาพและชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานให้แก่คุณ

พระเจ้าพระบิดาทรงประทานพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ มาตายแทนคุณซึ่งทำให้คุณเป็นอิสระ พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า ได้เขียนไว้ว่า

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว [ผู้ทรงมีการบังเกิดในโลกนี้โดยลักษณะเฉพาะ] ของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามีได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียว [ผู้ทรงมีการบังเกิดในโลกนี้โดยลักษณะเฉพาะ] ของพระเจ้า” (ยอห์น 3:16-18)

คุณได้กระทำผิดและไม่มีทางใดที่จะทำให้คุณพ้นโทษถึงตายได้ ความสามารถหรือการกระทำใดๆจะไม่สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นได้ แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางเพื่อคุณ พระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนซึ่งไถชีวิตคุณและปล่อยคุณให้เป็นอิสระ คุณสามารถรับสิ่งนี้ได้ เพียงแค่คุณเชื่อเท่านั้น

“จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอด” (กิจการ 16:31ก)

การเชื่อในพระเยซูคริสต์หมายความว่า คุณยอมรับความจริงที่ว่าพระเยซูได้ตายแทนคุณ ในเวลาที่เชื่อเช่นนั้นแล้ว คุณถูกถือว่า บริสุทธิ์ และได้พ้นจากการลงโทษ พระเจ้าทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่คุณและได้ทรงรับรองความรอดของคุณด้วย และคุณเข้ามาสู่สัมพันธภาพนิรันดร์กับพระเจ้าในทันที

มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้า

จนกระทั่งบัดนี้ คุณอาจไม่ตระหนักว่าคุณจะต้องถูกการพิพากษาลงโทษถึงตาย คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็น ‘คนดี’ และพระเจ้าจะไม่พิพากษาลงโทษคุณ แต่คุณได้ทำผิดแล้วและพระเจ้าทรงพิพากษาคุณ และมีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณได้ พระเยซูทรงตรัสว่า

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 4:6ข)

ตั้งแต่แรกเกิด กำแพงธรรมชาติบาปได้กีดขวางระหว่างคุณกับพระเจ้า กำแพงนี้ทำให้มนุษย์ทุกคนถูกแยกออกจากพระองค์ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบทุกประการ มาตรฐานของพระองค์จึงบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบทุกประการเช่นเดียวกัน พระเจ้าไม่สามารถมีความสัมพันธ์ภาพกับคุณได้เพราะว่าคุณไม่บริสุทธิ์และไม่สมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์

“ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10)

พระคำของพระเจ้าได้บอกเราว่า มนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมธรรมชาติบาป ธรรมชาติบาปซึ่งล่อลวงให้คุณทำผิดต่อพระเจ้า ธรรมชาติบาปถูกสืบทอดมาจากพันธุกรรมตั้งแต่มนุษย์คนแรก ดังนั้น คุณไม่สามารถหลุดพ้นจากธรรมชาติบาปโดยอาศัยตัวคุณเอง ไม่มีสิ่งใดที่คุณจะทำเพื่อให้คุณเป็นที่ยอมรับของพระองค์

“เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษยย์ทุกคน เพราะมนุษยย์ทุกคนทำบาป” (โรม 5:12)

“ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้น เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก” (อิสยาห์ 64:6)

ถ้าคุณยอมรับความจริง คุณจะเห็นว่าคุณกระทำผิดบาป แต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือ ธรรมชาติบาปเป็นสิ่งที่ล่อลวงให้คุณทำบาป และเนื่องจากธรรมชาติบาปนั้น คุณไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้

“เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)

บาปของเราทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้า ไม่มีผู้ใดเป็น ‘คนดี’ ในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีสักคนที่สามารถหลุดพ้นจากความบาป และมาถึงมาตรฐานของพระเจ้าด้วยความพยายามและการกระทำของตนเอง เราถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะบาปของเราก็ดี ขวางไม่ให้เรามีสัมพันธภาพกับพระองค์ผู้บริสุทธิ์

ถูกขังในตลาดทาส

พระคัมภีร์อธิบายถึงสภาพที่มนุษย์ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้โดยเปรียบเทียบกับตลาดทาส เราตกเป็นทาสต่อธรรมชาติบาปของเรา ทาสไม่สามารถซื้ออิสรภาพหรือไถ่ตนเองออกจากตลาดทาสได้ มนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาในตลาดทาส พระเยซูทรงตรัสว่า

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป” (ยอห์น 8:34)

ในตลาดทาสนั้นไม่มีความหวังสำหรับอนาคต ผลลัพธ์ของการเป็นทาส คือ การที่เราถูกแยกออกจากพระเจ้าและถูกการพิพากษาลงโทษให้ตายในฝ่ายวิญญาณ ถึงแม้ว่ามนุษยย์ทุกคนต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้า ด้วยพระคุณของพระเจ้า จึงทรงจัดเตรียมทางออกให้คุณ พระคุณนั้น คือ สิ่งที่คุณไม่สมควรได้รับ แต่เพราะความรักอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้ทุกคนเลือกระหว่างความตายหรือชีวิตนิรันดร์

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคุณในตลาดทาสแห่งความบาป พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อคุณจะถูกไถ่ถอนจากการเป็นทาสนั้น และเข้ามาสู่สัมพันธภาพนิรันดร์กับพระองค์

มนุษย์รับการไถ่

พระเจ้าทรงสถาปนาวิธีการซึ่งไถ่เราออกจากตลาดทาส โดยพระองค์เองยังสามารถรักษามาตรฐานอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบของพระองค์ไว้ได้ พระเจ้าพระบิดาทรงประทานพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นหนทางให้มนุษย์กลับมาสัมพันธภาพกับพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงสภาพเป็นทั้งพระเจ้าที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ และเป็นทั้งมนุษย์ที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน พระเยซูคริสต์ทรงสมบูรณ์แบบในฐานะเป็นมนุษย์ และทรงสมบูรณ์แบบในฐานะเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงประกาศว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30)

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมายังโลกนี้ พระองค์ทรงบังเกิดเหนือตลาดทาสแห่งความบาป เพราะความเป็นมนุษย์ของพระองค์ทรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบเนื่องจากการบังเกิดที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพระเยซู พระองค์จึงไม่มีธรรมชาติบาป พระองค์ไม่เคยทำบาป พระองค์จึงไม่ต้องรับการลงโทษ มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ทรงอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้า มีแต่พระเยซูคริสต์ที่สามารถไถ่เราจากการเป็นทาสแห่งบาปเพราะว่าพระองค์ทรงไม่มีบาป

ในฐานะเป็นผู้พิพากษา พระเจ้าพระบิดาทรงยอมรับพระเยซูเป็นตัวแทนของคุณและในฐานะเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์เพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ พระเยซูทรงเลือกที่จะตายบนไม้กางเขนเพราะความบาปของคุณ

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ [พระคริสต์] ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

พระเยซูทรงตายแทนคุณและมนุษย์ทุกคน ความบาปทุกอย่างประการที่มนุษย์ทำ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ถูกการพิพากษาลงโทษที่ไม้กางเขน พระเจ้าพระบิดาทรงแถลงคำตัดสิน และพระเยซูคริสต์ทรงกระทำตาม

“และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน” (ฟิลิปปี 2:8)

โดยพระเยซูทรงยอมรับการพิพากษาลงโทษแทนคุณ คุณจึงได้มีตัวแทนที่เข้าถึงมาตรฐานของพระเจ้า โดยเหตุนี้ สิ่งที่เคยกีดขวางระหว่างคุณกับพระเจ้าได้ถูกยกเลิกไป และกำแพงนั้นไม่สามารถกีดขวางอีกต่อไป

ทาสรับการปลดปล่อย

คุณได้รับการปลดปล่อยจากตลาดทาส และสามารถเข้าสู่สัมพันธภาพกับพระเจ้าได้แล้ว

“ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนที่ปวง” (1 ทิโมธี 2:5-6ก)

พระเยซูคริสต์ทรงเต็มพระทัยรับการลงโทษแทนคุณ คุณเป็นอิสระแล้ว! คุณไม่ต้องตกเป็นทาสของความบาปอีกต่อไป

แล้วคุณจะรับความเป็นอิสระนั้นได้อย่างไร? ไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถทำ หรือพูด หรือเปลี่ยน เพื่อจะได้รับอิสรภาพนี้ เพราะการกระทำของพระเยซูคริสต์ทรงครบบริบูรณ์แล้ว ประเด็น คือ คุณได้รับความเป็นอิสระแล้วเพียงแต่คุณเชื่ออย่างเดียว พระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากคุณเว้นแต่ว่าคุณมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ หากคุณเชื่อในพระองค์พระเจ้าจะทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่คุณ

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12)

พระคุณและความเชื่อ

คุณค่าส่วนตัวของคุณไม่ใช่ประเด็นสำคัญกับพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดที่สามารถมาถึงมาตรฐานของพระองค์โดยอาศัยตนเอง ความบาปส่วนตัวของคุณไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษพระเยซูซึ่งปิดคดีเรื่องความบาปแล้ว และความดีหรือการทำบุญของคุณก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะคุณได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยการกระทำของคุณเอง

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีไซ่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

นโยบายของพระเจ้า คือ ความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ คุณได้รับความรอดทางพระเยซู ความเชื่อในพระเยซู คือ วิธีที่คุณจะได้รับพระคุณของพระเจ้า เหตุฉะนั้น ความเชื่อ้นำเราถึงความรอด พระเยซูคริสต์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อปลดปล่อยคุณสู่อิสรภาพ เพียงแต่คุณจะต้องใช้สิทธิ์ตัดสินใจว่าจะวางใจในพระองค์หรือไม่

“ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา” (ยอห์น 3:36)

ถึงแม้ว่าคุณทำดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ คุณยังไม่สมควรที่จะมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า มีแต่พระเยซูคริสต์ที่สมควร แต่ความเชื่อที่คุณมีในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำนั้นทำให้คุณรอด ความเชื่อหมายถึง ที่คุณตัดสินใจรับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นว่าเป็นความจริง ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นซึ่งจะทำให้คุณรอด

คุณสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าพระบิดาได้โดยตั้งประโยคในความคิดว่า ‘ ข้าพระองค์เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์’ คุณได้รอดในขณะที่เวลาที่คุณเชื่อ พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่คุณ คุณได้ ‘ บังเกิดใหม่’

“ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3ข)

“ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นมีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24)

ชีวิตหรือความตาย

การตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ คุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตชั่วนี้หรือของพระองค์เอง ถ้าหากคุณไม่เชื่อ คุณจะไม่มีส่วนร่วมเข้าไปในครอบครัวของพระเจ้า และไม่สามารถรับชีวิตนิรันดร์ซึ่งมีอยู่ในพระองค์เพียงผู้เดียว

“เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” (ยอห์น 11:25-26ก)

ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ชื่อของเขาจะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิต เขาจะต้องยืนต่อหน้าศาลสูงสุดแห่งฟ้าสวรรค์ แล้วต้องถูกการพิพากษาลงโทษในบึงไฟ

“และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปบึงไฟ” (วิวรณ์ 20:15)

สำหรับผู้เชื่อจะไม่ต้องการการพิพากษาลงโทษ เพราะสิ่งนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

“เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้เขาพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:1-2)

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงประทานชีวิตที่มีความหมาย มีเป้าหมาย และมีความหวังสำหรับอนาคต

ชีวิตในครอบครัวของพระเจ้า

เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูแล้ว คุณได้เข้ามาสู่สัมพันธภาพส่วนตัวกับพระเจ้า คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ เป็นลูกของพระองค์ตลอดไป

“เพราะว่า ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ”

(กาลาเทีย 3:26)

สถานภาพใหม่ที่您是บุตรของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นจะสมบูรณ์แบบหรือบริสุทธิ์ คุณยังต้องต่อสู้กับธรรมชาติบาปของตัวเอง และคุณยังคงทำบาปและทำผิดพลาดต่อไป ในแต่ละครอบครัวจะมีลูกที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เช่นเดียวกับกับครอบครัวของพระเจ้า ผู้เชื่อทุกคนจะต้องทำบาปและผิดพลาด บางคนมากกว่าคนอื่น แต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกของพระองค์ไม่ว่าคุณจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากแค่ไหนในชีวิต

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่เขาทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงเขาทั้งหลายไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

คุณเป็นลูกของพระเจ้าตลอดชีวิตนิรันดร์ ไม่มีทางที่คุณจะสูญเสียความรอดที่คุณได้รับเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณได้พ้นจากตลาดทาสแล้ว และได้รับชีวิตนิรันดร์ สิ่งนี้เป็นการรับรองที่สูงที่สุด เพราะเป็นพระสัญญาซึ่งปราศจากเงื่อนไขของพระเจ้า

ความสมบูรณ์แบบและความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า คำสัญญาของพระองค์นั้นมั่นคงอยู่เสมอ พระองค์ทรงรักคุณ พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของพระองค์ หรือผิดคำสัญญาที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่คุณ ไม่มีสิ่งใดจะมากีดขวางคุณจากพระเจ้าอีกต่อไป ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาความรอดนิรันดร์ไปจากคุณ

“เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมิได้อยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:38-39)

ชีวิตหลังจากความรอด

ในฐานะเป็นผู้เชื่อในพระเยซู คุณได้เข้าสู่ชีวิตใหม่ คุณมีชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ คุณเป็นคริสเตียน

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่องไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

ในฐานะเป็นผู้เชื่อใหม่ คุณจะรับการหนุนกำลังจากพระเจ้าโดยทันที พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

“สาธุการแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจาของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

ถึงแม้ว่าคุณยังกระทำความบาปอยู่ พระเจ้าทรงให้ออกาส เพื่อคุณจะได้ลุกขึ้นและก้าวต่อไปในชีวิตคริสเตียนเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ แต่เราทำดังนี้ว่า

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา [กล่าวถึงบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดา] พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา [บาปที่เราได้สำนึก] และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น [บาปที่เราไม่ได้สำนึก] ” (1 ยอห์น 1:9)

เหตุฉะนั้น ในขณะที่เวลาที่คุณได้รับความรอด คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจะดำเนินชีวิตคริสเตียนในแต่ละวัน คุณสามารถเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้โดยศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์กับศิษยาภิบาล-ผู้สอนพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็น พระทัยของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16) เป็นเครื่องมือซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อนำคุณในหนทางชีวิต พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมผู้สอนพระคัมภีร์ไว้เพื่อคนที่สนใจเรียนสามารถเข้าใจพระคำของพระองค์อย่างถูกต้อง กุญแจสำคัญ คือ คุณจะต้องเข้าเรียนพระคัมภีร์สม่ำเสมอ และไตร่ตรองในสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากำลังสอนคุณ โดยการศึกษา การใช้ความคิด และประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์นั้นเอามาใช้ในชีวิต คุณจะเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ การเติบโตฝ่ายวิญญาณ รวมถึงการรับใช้พระเจ้า จะมาถึงเมื่อคุณสามารถเข้าใจและใช้พระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

การตัดสินใจที่มีผลกระทบถึงนิรันดรกาล

คุณมีเวลาไม่กี่ปีที่จะเตรียมจิตวิญญาณของคุณเพื่อไปจากโลกนี้ แล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจ ณ ที่นี้มีผลกระทบถึงนิรันดรกาล ถ้าคุณตัดสินใจเชื่อในพระคริสต์แล้ว คุณจะคาดล่วงหน้าว่าจะได้รับ :

“มรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์ เพื่อท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 1:4)

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราอะไรมากมายเกี่ยวกับสวรรค์ แต่เราแน่ใจได้ว่า ที่นั่นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าซึ่งเกินความคิดหรือจินตนาการของมนุษย์:

“พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป” (วิวรณ์ 21:4ก)

และที่อัศจรรย์ที่สุด เราสามารถเห็นพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็น:

“พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงเป็นสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์” (ฮีบรู 1:3ก)

แต่ถ้าหากว่า คุณเลือกปฏิเสธหนทางสู่ความรอด ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ด้วยพระคุณของพระองค์ คุณเลือกที่จะให้ตนเองฝันร้ายนิรันดร ถ้าคุณปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ซึ่งตายแทนคุณโดยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือพรรณนาที่ไม้กางเขน คุณจะต้องรับผลในการตัดสินใจของคุณ นั่นก็คือ บึงไฟนรก ซึ่งถูกเตรียมไว้สำหรับซาตานและสมุนของมัน (มัทธิว 25:41) สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นอิสระจากตลาดทาสที่พระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณของพระองค์ คนนั้นต้องเผชิญกับสิ่งดังนี้ว่า

“และ [เขา] ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์”
(วิวรณ์ 20:10ข)

“และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปนบึงไฟ” (วิวรณ์ 20:15)

การตัดสินใจอยู่ที่คุณ

ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตนิรันดรกาลของคุณ คุณยังไม่มีพระคริสต์ ไม่มี ความหวัง และไม่มีความรอด คุณยังถูกพิพากษาว่า ผิด และต้องรับการลงโทษในบึงไฟนรก พระเยซูคริสต์ตายแทนคุณเพราะพระองค์ทรงรักคุณ และยอมรับความผิดบาปของคุณ

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา” (โรม 5:8)

พระเจ้าทรงประทานเสรีภาพทางความคิดแก่มนุษย์ทุกคน คุณจึงมีเสรีภาพในการที่จะเลือกพระเยซูคริสต์หรือปฏิเสธพระองค์ ตอนนี้ ในขณะเวลานี้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์และรับชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ได้

“พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียว [ผู้ทรงมีการบังเกิดในโลกนี้โดยลักษณะเฉพาะ] ของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16ข)

นี่เป็นโอกาสที่คุณสามารถตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระเจ้า การที่คุณตัดสินใจเลือกพระคริสต์เป็นเรื่องส่วนตัว คนอื่นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคุณ หรือบังคับให้คุณต้องตัดสินใจอย่างไร คุณต้องเลือกเอง ในที่ส่วนตัวของจิตใจของคุณ คุณสามารถทูลกับพระเจ้าว่า ‘ ข้าพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์’ ในเวลานั้น คุณได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ตลอดไป

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อในพระคริสต์ คุณสามารถมั่นใจว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ คุณจะร่วมแบ่งปันความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณจะอยู่กับพระองค์นิรันดร์ในสวรรค์

ความรอดอยู่ในพระคริสต์เพียงแต่คุณเลือกพระองค์

การศึกษาพระคัมภีร์

หลักคำสอนพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นใจความของคำสอนที่มาโดยการตีความหมาย พระคัมภีร์ตามตัวอักษร เป็นมาตรฐานของความจริงฝ่ายวิญญาณ และจำเป็นสำหรับการเติบโตด้านจิตวิญญาณของผู้เชื่อ (มัทธิว 4:4)

หลักคำสอนพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง (สดุดี 138:2) พระเจ้าทรงบัญชาให้คริสเตียนทุกคนเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ (โรม 12:2) การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เชื่อเรียนและประยุกต์พระคำของพระเจ้าเอามาใช้ในชีวิต (2 โครินธ์ 4:16; เอเฟซัส 4:23)

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม (ฟรี) คุณสามารถติดต่อได้ที่:

R.B.THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P.O BOX 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829

www.rbthieme.org

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย เชิญแวะเว็บไซต์ที่

www.maxklein.org

ชีวประวัติของผู้เขียน

ศจ. อาร์. บี. ธิม, จูเนียร์ (อาจารย์ บ็อบ) เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเบระคา ฮูสตัน, เท็กซัส ท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์, ภาษากรีก และภาษาฮีบรู ที่ มหาวิทยาลัย อริโซนา หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาคณะที่สถาบัน Dallas Theological Seminary. เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านต้องหยุดการศึกษาเอาไว้เพื่อเข้าไปรับใช้ชาติในกองทัพอากาศโดยทำยุทธได้รับตำแหน่งพันโท

หลังจากท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เริ่มทำงานรับใช้ในคริสตจักรเบระคาในปี ค.ศ. 1950 ทำการฝึกฝนเพิ่มเติมในภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ (กรีกและฮีบรู) ศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการวิจารณ์ต้นฉบับ อันกลายมาเป็นพื้นฐานในการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่าน ด้วยเหตุนี้ อาจารย์บ็อบสามารถสอนโดยใช้ภาษาดั้งเดิมในบริบทตามยุคสมัยของพระคัมภีร์ ซึ่งให้ผู้เรียนรู้จักพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น

อาจารย์ บ็อบได้พัฒนาระบบใหม่ ๆ ในการใช้คำศัพท์ ภาพประกอบ และประเภทหลักคำสอน ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าใจ และการประยุกต์ใช้หลักคำสอนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแก่ผู้เรียน เป้าหมายของพันธกิจ คือ ให้คริสเตียนรู้จักวิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ต่อผู้เชื่อ เพื่อเขาจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่บริบูรณ์